



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น สร้างความมั่นใจ 30 บาทรักษาทุกที่ หวังให้ ปชช. ใช้บริการปฐมภูมิก่อน เตรียมของบ ๖ เพิ่มอีก 7,100 ล้านบาทชดเชยในส่วนต่าง ด้าน ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ห่วง รพ. โรงเรียนแพทย์แออัดขึ้น เช่น โครงการมะเร็งรักษาได้ทุกที่ ผู้ป่วยเข้ารับรักษาเพิ่มขึ้น 400% แนะนำให้ร่วมจ่ายค่ายา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม ทุกสิทธิการรักษาควรปรับบัญชีค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุม วิธีการรักษา การเบิกจ่ายต่าง ๆ ทันกับค่าใช้จ่ายที่ รพ.ลงทุนไป ย้ำว่าสุขภาพเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันดูแลและรับผิดชอบ แต่ถ้าไม่สามารถร่วมจ่ายได้ และมีความจำเป็นจริง ๆ รพ. ก็พร้อมดูแลด้วยการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วย</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รมว.สร.ยืนยันยังปฏิบัติงานได้ตามปกติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, มติชนออนไลน์, บ้านเมือง)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยภายหลังที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 วินิจฉัยให้ นายเศรษฐา ทวีสิน พ้นจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ว่าตนได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงสาธารณสุขครั้งแรก ในตำแหน่งรมช. เป็นได้ 55 วัน และครั้งที่ 2 มาเป็น รมว. ได้ 22 วัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เป็นได้ 100 วันพอดี 3 ครั้ง รวมแล้ว 177 วัน อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรียังสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ส่วนจะกลับมาดำรงตำแหน่งใน ก.สร.อีกหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า อยู่ที่มติของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ยังเร็วเกินไปที่จะตอบ</p>	
<p>สร.หารือรองอธิบดีทุกกรมหาแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมระดับรองอธิบดีกระทรวงสาธารณสุขทุกกรม รับฟังทุก แนวนโยบายที่อยากขับเคลื่อน หาแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสิ่งที่รัฐบาลกำลังให้ความสนใจ คือ ลดผู้ป่วยกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน นอกจากนี้ ยังมี การเสนอโครงการตรวจผู้ป่วยวัณโรค ที่เสนอให้เปลี่ยนวิธีการตรวจ เพื่อผลที่แม่นยำขึ้น และได้วิธีการรักษาที่เหมาะสม รวมถึงได้มีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนป้องกันการจมน้ำของเด็กด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายการประชุม นายสมศักดิ์ได้ให้ระดับรองอธิบดีทุกกรม เขียนนโยบายที่อยากขับเคลื่อนลงในกระดาษคนละ 1 แผ่น จะนำกลับไปคิดต่อยอดที่จะขับเคลื่อนโครงการ พร้อมย้ำว่าจะมีการประชุมระดับรองอธิบดีอย่างสม่ำเสมอด้วย</p>	
<p>ประชุม กกก.โรคติดต่อแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, thaigov, hfocus, isaranews, pptvhd, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานการประชุม กกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ พร้อมพิจารณาเห็นชอบ ร่างประกาศ สร. เรื่องด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด้านสามเหลี่ยมทองคำ และด้านระนอง รวมถึงเห็นชอบ ร่างระเบียบ สร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการเฝ้าระวังการสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่ออันตรายด้วย ซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อน พ.ร.บ.อสม. สัปดาห์หน้าจะชัดเจน และอาจมีกระทบไม่มาก</p>	
<p>ฝิดาขวาร</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thecoverage, hfoucs, TNN, pptvhd, workpointtoday, thebangkokinsight, thaigov, isaranews, amarintv)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- องค์การอนามัยโลก ประกาศให้โรคฝีดาษวานร (Mpox) เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งถือเป็นการประกาศสถานะดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 ในเวลาเพียง 2 ปี หลังเกิดการระบาดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) จนแพร่กระจายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง</p> <p>- สวีเดนรายงานพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงสายพันธุ์ Clade 1 ซึ่งมีความอันตรายมากกว่า นอกทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรก โดยยืนยันว่ายังไม่มีความเสี่ยงต่อสังคม</p> <p>- ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป ระบุว่า ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Clade 1 มักเริ่มแสดงอาการป่วยหลังจากผ่านไป 6-13 วัน โดยอาการที่พบบ่อยคือ ไข้ขึ้น ปวดศีรษะ, ผื่นหรือตุ่มแผลขึ้นตามตัว และปวดกล้ามเนื้อ โดยคนส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และจะหายดีในที่สุด แต่ผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจะมีความเสี่ยงสูงกว่า</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุม กกก.ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ยังไม่มีมาตรการห้ามการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด โดยอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงว่าจะต้องระมัดระวัง และมีมาตรการดูแลควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดสำหรับไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 140 คน เสียชีวิต 3 คน โดยผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคเอชไอวีซึ่งภูมิคุ้มกันต่ำ ส่วนผู้ป่วยทั่วไปหายเองได้กรมควบคุมโรคมียาเวชภัณฑ์พร้อม</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศเสี่ยง เช่น ดีอาร์คองโก โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคทั้ง 69 ด่าน คัดกรองอาการไข้ ตุ่มหนอง และขอผู้เดินทางสังเกตอาการตนเอง หากพบตุ่มหนอง ผื่น ให้พบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง สำหรับสายพันธุ์ที่ระบาดในไทย คือ Clade II เป็นคนละสายพันธุ์กับที่ระบาดในแถบแอฟริกากลาง ทั้งนี้ ไทยยังไม่มีมาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าว เพราะยังไม่ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และศูนย์วิทยาศาสตร์ของไทยทุกแห่งและกรมควบคุมโรคสามารถตรวจหาสายพันธุ์ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- Anan Jongkaewwattana โปสต์ โรคฝีดาษวานร เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่า Clade II ที่ระบาดอยู่ในช่วง 2 ปีก่อนในหลายประเทศนอกแอฟริกา แต่ที่เป็นประเด็นขณะนี้ คือ Clade I ซึ่งมีพื้นที่จำกัดอยู่แต่ในประเทศดีอาร์คองโก พบแพร่กระจายไปหลายประเทศเพื่อนบ้าน กังวลว่าไวรัสอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปติดคนและแพร่กระจายง่ายขึ้น อาจออกนอกแอฟริกาได้ ซึ่งเป็นไปตามคาดหลังสวีเดนประกาศพบผู้ป่วย Mpox Clade I รายแรกในประเทศ และเป็นคนแรกนอกทวีปแอฟริกา ดังนั้น ต้องนำบทเรียนจากการระบาดครั้งก่อนมาใช้ การรับมือต้องไวและมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>โรคเมลิออยโดสิส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, tnnthailand, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ที่มีบาดแผลที่เท้า หลีกเลียงการเดินทางลุยน้ำ ย่ำโคลน ลดความเสี่ยงเกิดโรคเมลิออยโดสิส จากข้อมูลการเฝ้าระวังจากระบบการรายงานโรค กองระบาดวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. - 14 ส.ค.67 พบผู้ป่วยเมลิออยโดสิสทั้งหมด 2,117 ราย (3.24 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 64 ราย (0.10 ต่อประชากรแสนคน) อัตราป่วยตาย ร้อยละ 3.04 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>	
<p>ปรับแผนงบบุคลากร สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ถึงความคืบหน้าขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. และสอน. ให้แก่ อบจ. ในแผนปีงบฯ 2568 พบว่า มีข้อเสนอขอลดงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ สธ. และหน่วยงานในกำกับ เป็นงบประมาณของ สป.สธ. ในสัดส่วนงบบุคลากร 501,530,900 บาท แบ่งเป็นเงินเดือนประจำ ค่าจ้างประจำ และงบดำเนินการ เพื่อนำไปปรับเพิ่มงบบุคลากรในส่วนของ อบจ.</p>	
<p>มติให้ทันตแพทย์เรียนต่อเสมือนปฏิบัติราชการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือถึง ผจว. ทุกจังหวัด ตามมติ อ.ก.พ. สธ. อนุมัติให้ทันตแพทย์เรียนต่อเสมือนปฏิบัติราชการ นำผลการเรียนพิจารณาปรับเงินเดือนได้ และอนุมัติให้สถาบันเป็นหน่วยฝึกใน รพศ. รพท. สังกัด สธ. เพิ่มเติม ได้แก่ รพ.มหาธาตุนครราชสีมา รพ.พระพุทธชินราช พิษณุโลก และรพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Health Rider</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯ ได้เปิดตัวโครงการ HL in Health Rider เพื่อส่งมอบความรู้ ด้านสุขภาพสู่มือประชาชน ผ่าน Health Rider เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรอบรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ รวมถึงสนับสนุนให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ร่วมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น ลงทะเบียนเข้าอบรมเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน ระบบสาสุข อุ่นใจ</p>	
<p>ลงพื้นที่รพ.อำนาจเจริญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ในกิจกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกรมอนามัย รพ.อำนาจเจริญ รับฟังการบรรยายพิเศษ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมอนามัย : การส่งเสริมการมีบุตร, งานอนามัยสิ่งแวดล้อม, Healthy workplace, Green & Clean Hospital plus ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ ชั้น 5 อาคารมิ่งเมือง รพ.อำนาจเจริญ</p>	
<p>วิจัยสมุนไพรไทย สร้างนวัตกรรมรักษาโรคทางทันตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, true, thecoverage, tnn, thaimlnews, thansettakij, headtopics, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมวิทย์ฯ และมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการรักษาทางทันตกรรมและเวชภัณฑ์จากสมุนไพร นำไปใช้ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟันผุแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ด้วยนวัตกรรมที่สามารถผลิตได้เองภายใต้มาตรฐานสากล ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ส.ค.72 หากสำเร็จจะเป็นต้นแบบของการวิจัย พัฒนา และต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้าง</p>	
<p>สถิติป่วยมะเร็งตับ ในภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยมะเร็งตับ ครองแชมป์ 1 ใน 10 มะเร็งที่พบบ่อยในภาคใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายวัย 30-70 ปี ไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างยาก อัตราการเสียชีวิตสูง แต่หากได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยลดความรุนแรงและเพิ่มโอกาสการหายขาดได้ สาเหตุส่วนใหญ่สัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ป่วยตับแข็ง และผู้ที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์จัด เป็นต้น</p>	
<p>อะเฟเซีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, newtv, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยอะเฟเซียเป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาท ผู้ป่วยจะมีความบกพร่องในการใช้ภาษา และทักษะในการสื่อสาร จากสมองส่วนกลางได้รับความเสียหาย พุดไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง เรียกชื่อสิ่งของไม่ถูก ตอบโต้หรือทำความเข้าใจได้ช้าลง แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา</p>	
<p>กรมสุขภาพจิต สานพลัง สร้างสรรค์สื่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านทางแพลตฟอร์มระหว่างสองหน่วยงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต และกำหนดรูปแบบของสื่อที่จะใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนได้รับทราบ เข้าใจ เข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์</p>	
<p>ห่วงสุขภาพจิตผู้สูงอายุเร่งติวทักษะการอยู่รอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลและระบบดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะต่างๆ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยรพ.สวนสราญรมย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่วมกับสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ “Soft Skills : สร้างคุณค่าผู้สูงอายุไทย ในศตวรรษที่ 21” ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง พร้อมชูประเด็นผู้สูงอายุมีความสุข และเป็นคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังในสังคม</p>	
<p>สปสช.ใช้งบ กปท. จัดรถรับส่งผู้ทุพพลภาพไปโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, thrcoverage, hfocus, สำนักข่าวอิศรา, linetoday, optnews)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผย บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 3 กลุ่ม เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้งบ กปท. ประกอบด้วย 1.คนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว 2.ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 3.ผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางอ้อมของครัวเรือน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าเสียโอกาสของญาติ ฯลฯ</p>	
<p>ม.มหิตล-สธ. ร่วมวิจัยระบาดวิทยา HIV-โรคหัวใจ พร้อมขยายผล NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipr.net</p> <p>- ม.มหิตล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ก.สธ. วิจัยความชุกและปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ติดเชื้อ HIV ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข “BMC Public Health” เมื่อปลายปี 2566 พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากเชื้อไวรัส HIV ส่งผลต่อการอักเสบของหลอดเลือด หากไม่สามารถคุมระดับไวรัสได้จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น แนะนำผู้ติดเชื้อ HIV ให้เฝ้าระวังดูแลสุขภาพก่อนป่วยเพิ่ม โดยให้รับประทานยาสม่ำเสมอ เลิกบุหรี่ และสุรา พร้อมควบคุมระดับน้ำตาล โซเดียม และไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุล โดยทีมวิจัยจะศึกษาปัจจัยสำคัญในผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความเสี่ยงต่อโรค NCDs เพื่อคุมเข้มความชุกและอุบัติการณ์ของภาวะโรคร่วม ของ HIV และ NCDs พร้อมขยายผลสู่เชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถออกแบบการให้บริการแบบองค์รวมต่อไป</p>	
<p>ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, esankhonkaennews, thecoverage, thaisaere)</p> <p>- นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เปิดงาน ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA FORUM) ประจำปี 2567 “เมืองสุขภาพดี ชีวิตมีสุข ด้วย HIA” ให้มีความสำคัญกับการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยใช้ข้อมูล องค์ความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ที่จะชวนปกป้องคุ้มครองสุขภาพคนในชุมชนจากการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพ</p>	
<p>บุกจับ 2 ร้านน้ำกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, linetoday, ch3)</p> <p>- สภ.เมืองขอนแก่น นำกำลังตำรวจ เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมจำนวน 2 ร้าน ที่ ถ.บุญสำราญ ม.17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และที่ถนน ประจักษ์ศิลปาคม (หลังมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่น) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังได้รับแจ้งจากร้องเรียนจากประชาชนว่ามีร้านจำหน่ายน้ำกระท่อม บริเวณดังกล่าว ซึ่งทั้งสองร้านจะมีกลุ่มวัยรุ่นแว่วเวียนเข้าไปใช้บริการมั่วสุมเป็นจำนวนมาก จึงได้จับกุมผู้ดูแลร้านดังกล่าว วัย 18 ปี และ อายุ 23 ปี โดยแจ้งข้อหา จำหน่ายอาหารที่มีพิษกระท่อมเป็นส่วนผสมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามความผิดพร.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 6(8)และมาตรา 50 ตาม สธ. ฉบับ 424/2564 ลงวันที่ 25 ก.พ.2564 และตรวจสอบบุคคลภายในร้านไม่พบบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่ในร้าน ก่อนจะนำตัวเจ้าของร้านส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p>พบหลักฐานหมอกุ้งเคยสังไซยาไนด์หวังปลิดชีพตัวเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, Topnews, เดลินิวส์, คมชัดลึก, Headtopics, thethaiger, ข่าวสด)</p> <p>- พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดี การเสียชีวิตของนายอุดมศักดิ์ ทองม้วน อายุ 50 ปี นวก.สธ. รพ.สต.บางสระเก้า จ.จันทบุรี หรือ หมอกุ้ง โดยสอบสวนนายชัยพร หรืออู อายุ 34 ปี หนุ่มคนสนิท เบื้องต้นให้การไม่เป็นประโยชน์ นำตัวไปชี้ห้องที่เกิดเหตุพบว่าแม่บ้านได้นำกระท่อมบางส่วนที่เป็นหลักฐานสำคัญทิ้งไปแล้ว จึงต้องตรวจสอบจากพยานหลักฐานชิ้นอื่น และพบมีการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับไซยาไนด์และสารหนูมาตั้งแต่วันที่ 28</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ก.ค.67 เรื่อยมา จึงเชื่อได้ว่าประสงค์จะฆ่าตัวตาย จากนั้น ตำรวจจะหาสาเหตุการฆ่าตัวตายและรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง เบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด ๆ</p>	
<p>แก้ปัญหาผู้ป่วยล้น รพ.กาญจนดิษฐ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ unitedthaination</p> <p>- นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.จ.สุราษฎร์ธานี พรรค รทสช. ทหารี่ในการประชุมสภาฯ โดยระบุ รพ.กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มีศักยภาพดูแลสุขภาพปช.ประมาณ 110,000 คน รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง แต่ปัจจุบันต้องดูแลสุขภาพปช.มากกว่า 160,000 คน และรองรับผู้ป่วยมากกว่า 150 เตียง จึงทำให้ไม่สามารถดูแลสุขภาพให้แก่ปช.ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์แบกรับภาระหน้าที่หนักขึ้น ฝากผ่านประธานสภาฯ ไปยัง สธ.ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>	
<p>ยื่นแก้กฎหมายคุ้มครองผู้รับบริการทางจิตวิทยา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard</p> <p>- เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67 ที่อาคารรัฐสภา ตัวแทนกลุ่มขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองผู้รับบริการทางจิตวิทยาการศึกษา เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกมธ.สธ.สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้รับบริการทางจิตวิทยาการศึกษา โดยมี นส.กัญพัชร รจิตโรจน์ รองประธานคณะกมธ.สธ.คนที่ 1 และคณะ เป็นผู้รับมอบหนังสือ ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2567 กมธ.สธ. ได้มีการหารือถึงปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าว เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน จำเป็นต้องบรรจุจิตวิทยาการศึกษาใน พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ และกำหนดมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจนร่วมกับ มหาวิทยาลัย และก.ศธ. และเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานกลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการละเมิดจรรยาบรรณ โดย กรม สบส. ได้เสนอแนวทางในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.สภาวิชาชีพจิตวิทยาหรือการเพิ่มสาขาในกฎหมายประกอบโรคศิลปะ ซึ่งกมธ.สธ. เสนอให้ กกก.การประกอบโรคศิลปะพิจารณาเสนอต่อรมต.ให้เพิ่มสาขา โดยเพิ่มข้อมูลทางวิชาการเพื่อความชัดเจนในการกำกับดูแล</p>	